

Xây dựng gia đình văn hóa từ tình thương yêu

LÊ HỮU LỢI

Gia đình ông Dương Đình Dũng ở thôn Bắc Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Nhân Trạch nói riêng và toàn huyện Bố Trạch nói chung.

Vốn là một giáo viên với hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, hết lòng tận tâm vì các thế hệ học sinh, năm 1990, ông Dương Đình Dũng được nghỉ hưu. Thế nhưng với phương châm sống cống hiến hết mình, cộng với sự nhiệt tình, năng động trong công tác nên ông luôn được bà con nhân dân cũng như các cấp lãnh đạo địa phương yêu quý, tin tưởng. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, ông vẫn không ngừng phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của quê hương xã Nhân Trạch. Ông cùng các thành viên trong hội cựu giáo chức xã Nhân Trạch đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương, nhờ đó góp phần hạn chế được tỷ lệ trẻ em bỏ học trên địa bàn vùng biển Nhân Trạch.

Say sưa với công việc và gương mẫu trong cuộc sống, ông luôn là tấm gương tiêu biểu để con cháu trong gia đình, dòng họ cũng như xóm làng noi theo. Tuy cuộc sống không được thảnh thơi như bạn bè, đồng nghiệp khi vợ ông luôn đau yếu, mọi gánh nặng của gia đình dồn lên đôi vai của ông giáo Dũng. Thế nhưng chưa bao giờ người dân thôn Bắc Hồng thấy thiếu đi nụ cười vui vẻ, lạc quan cũng như sự chăm sóc, yêu thương vô bờ của ông đối với vợ con. Với sự nỗ lực của ông, gia đình ông từng bước vượt qua khó khăn và xây dựng được cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đến nay, cả 4 người con của ông đều có cuộc sống hạnh phúc, đời sống vật chất, tinh thần được đảm bảo, con cháu thảo hiền, ông bà cha mẹ mẫu mực. Đặc biệt người con út của ông tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành nông nghiệp tại Nhật Bản đã nối nghiệp cha tiếp tục sự nghiệp đi gieo chữ cho đời.

Chính tình yêu thương, sự đầm ấm của gia đình là điểm tựa để gia đình ông Dương Đình Dũng thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống hòa thuận, nghĩa tình với xóm làng và nghiêm chỉnh thực hiện mọi quy định cũng như hương ước của địa phương. Ông cũng động viên vợ con tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương, cũng như các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo... Học tập gia đình ông Dương Đình Dũng, nhiều gia đình trong thôn, xã đã đoàn kết, yêu thương nhau, xây dựng gia đình thực sự ấm no, hạnh phúc, góp phần đưa quê hương ngày càng giàu đẹp. Khi được hỏi về bí quyết để xây dựng gia đình mình trở thành một gia đình văn hóa tiêu biểu, ông chỉ cười nói: Tôi không có bí quyết gì hết, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu thương đối với mỗi thành viên trong gia đình thôi.

Với những nỗ lực, cố gắng vươn lên của bản thân và tạo được sự đồng thuận, nhất trí với từng thành viên trong gia đình, gia đình ông Dũng luôn là một trong những điển hình tiên tiến của địa phương trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học... Gia đình ông đã được công nhận gia đình văn hóa từ năm 1999 và cho đến nay vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Có được thành quả ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân ông Dũng và gia đình thì còn có sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Điều đó cũng cho thấy rằng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó có phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, trở thành động lực, mục tiêu và cũng chính là điểm tựa quan trọng giúp nhân dân phấn đấu vươn lên trong cuộc sống ■